

สรุปมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
<p>วาระที่ ๑</p> <p>เรื่องที่ ประธาน แจ้งให้ทราบ</p>	<p><b>๑.๑ พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ</b> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานภายในสำนักส่งเสริมสุขภาพ</p> <p><b>๑.๒ การลงนามหนังสือ</b> เนื่องด้วยหนังสือมีจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องหาวิธีการแก้ไขกระบวนการเสนองาน</p> <p><b>๑.๓ การบริหารงานบุคคล</b> ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สำนักส่งเสริมสุขภาพเสนอตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ทั้งนี้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทบทุนการกำหนดค่างานระดับสูง โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพได้ทบทุนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ เพิ่มเป็น ๗ ตำแหน่ง ทั้งนี้มอบกลุ่มอำนวยการดำเนินการ</p> <p><b>๑.๔ การบริหารโครงการ</b> ให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ และจะมีการหารือหัวหน้ากลุ่มอีกครั้ง</p> <p><b>๑.๕ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗</b> ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชัชวาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เตรียมความพร้อมของข้อมูลเพื่อหารือผู้บริหารต่อไป</p> <p><b>๑.๖ การประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก</b> จะมี ๒ ประชุม สำหรับงานอนามัยแม่ให้ขับเคลื่อนด้วย Preterm Pregnancy สำหรับงานเด็กหรือสัปดาห์วันเด็ก จะหารือผู้บริหารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดวันอีกครั้ง</p> <p><b>๑.๗ งานวิจัยเรียน</b> ผู้บริหารเห็นควรให้บูรณาการงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมวิจัยเรียน ให้มี Content ของทุกหน่วยงานมา Implement จัดในช่วงสัปดาห์เดียวกัน</p> <p><b>๑.๘ งานวิจัยทำงาน</b> ระบบงาน Data/It/Platforms ให้ตั้งคณะกรรมการโดยผู้แทนทุกสำนักร่วมเป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ให้ทุกกลุ่มรวบรวมโปรแกรม/Platforms เพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการรับทราบ ทั้งนี้มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ดำเนินการ</p> <p><b>๑.๙ งานกลุ่มอำนวยการ</b> กระบวนการติดตามงานสารบรรณ การควบคุมภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง มอบหมายหัวหน้าอำนวยการสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำ KM เน้นเรื่อง Health Station และการปรับปรุงห้องทำงานวิจัยเรียนวิจัยรุ่น ในขั้นตอนการจัดทำ TOR การเปิดซอง การ E-bidding การตรวจรับงาน</p>	<p>- รับทราบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒</p> <p>รับรองรายงานการประชุม</p>	<p>- ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ และสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>ประธานเน้นย้ำให้อ่านมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและดำเนินการตามมติการประชุม</p>	<p>- รับรองรายงานการประชุม</p>

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา</p>	<p><b>๓.๑ สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักส่งเสริมสุขภาพ</b> การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๑,๕๖๐,๖๑๖.๑๓.- บาท งบขับเคลื่อนโครงการ ๑๙,๔๓๔,๑๐๐.-บาท ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ ๑,๙๓๐,๕๑๖.๑๓.-บาท งบลงทุน ๑๙๖,๐๐๐.-บาท เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๑๙ สำนักส่งเสริมสุขภาพ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๓๕,๙๒๑.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๓ สำหรับค่าของลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๑๒ รายการ รวม ๕,๑๙๐,๖๕๗ บาท</p> <p>ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ควรมีการหารือเพื่อปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์หารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ เพื่อเป็นการกำกับติดตามการเบิกจ่าย โดยให้ประชุมในสัปดาห์แรกของเดือน</li> <li>๒) จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำคำขอของลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มเป็นกรรมการ โดยให้ทุกกลุ่มจัดทำคำขอ</li> </ol> <p><b>๓.๒ สถานการณ์การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักส่งเสริมสุขภาพ</b> สำนักส่งเสริมสุขภาพได้มีการปรับแผนครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นการปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณ/ ปรับเป็นไม่ใช่เงินร้อยละ ๓๕ เลื่อนระยะเวลาดำเนินการ ร้อยละ ๒๐ ยกเลิกกิจกรรม ร้อยละ ๒๐ เพิ่มกิจกรรม ร้อยละ ๑๕ เปลี่ยนชื่อกิจกรรมและเพิ่มโครงการ ร้อยละ ๕</p> <p>ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Breastfeeding Forum 2025 เพื่อสร้างกระแสการดำเนินงาน</li> <li>๒) งานประชุมวิชาการของวัยเรียนซึ่งมีกำหนดจัดเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ให้รายงานความก้าวหน้าในการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘</li> <li>๓) มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบความคุ้มค่า คุ่มทุนในการใช้งบประมาณ ความซ้ำซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละกิจกรรม เพื่อพิจารณาการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป</li> </ol> <p><b>๓.๓ โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ภายใต้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร</b> มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ขอรับการสนับสนุนบุคลากรเพื่อจัดการประชุมดังกล่าว</p> <p>ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) มอบหมายให้กลุ่มงานสนับสนุนบุคลากรในการจัดประชุม ฯ ได้แก่ กลุ่มอนามัยมารดาและเด็กปฐมวัย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มอำนวยการ</li> <li>๒) เอกสารประกอบการประชุมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗</li> </ol>	<p>- รับทราบ</p>

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
<p>ระเบียบวาระที่ ๓</p> <p>เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)</p>	<p><b>๓.๔ โครงการยกระดับการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนสังคมนมแม่ แบบมีส่วนร่วมเพื่อเด็กไทยสุขภาพดี</b></p> <p>- แผนการดำเนินงานการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน การขับเคลื่อนการดำเนินงานปกป้องสนับสนุน ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประกอบด้วยขับเคลื่อนกลไกการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ พัฒนาแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกและการประเมินรับรองฯ ผลักดันการขยายสิทธิลาคลอด ๑๘๐ วัน เข้าคณะกรรมการสวัสดิการสังคม บูรณาการการขับเคลื่อน “ชุมชนนมแม่” ในตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน (อปท./รพ.สต./อสม.) MOU โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก (ต่อเนื่อง) การประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Breastfeeding Forum 2025</p> <p>- การประชุมวิชาการ ASEAN Breastfeeding Forum 2025 จัดช่วงเดือนสิงหาคม ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สโตนีคอนเวนชั่น โฮเทล</p> <p>ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) การ MOU โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก สามารถจัดรวมในวันเด็กในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ที่รัฐสภาได้หรือไม่</p> <p>๒) การทำ Master Plan แต่ละเดือนเพื่อสร้างกระแสการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือนในการกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน</p> <p>๓) การประชุมวิชาการ ASEAN Breastfeeding Forum 2025 ให้ประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนอื่น ๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)</p> <p>๔) มอบนายแพทย์ธีรชัย บุญยะสิทธิ์พรณ นายแพทย์สุรัตน์ ผิวสว่าง คุณฉวีวรรณ ต้นพุดชา คุณชนัญชิตา สมสุข สรุปรายชื่อให้อธิบดีกรมอนามัยทราบ ทั้ง ๒ เรื่อง</p> <p><b>๓.๕ โครงการ ๙ อย่างเพื่อสร้างลูก ปี ๒๕๖๖</b> กรมอนามัยได้ร่วมกับยูนิเซฟ พัฒนาชุดความรู้การดูแลสุขภาพแม่และเด็กเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยสื่อสารทาง Facebook messenger ต่อมา ได้มีการเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารจาก Facebook เป็น Line ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาและจะประกาศใช้ระบบใหม่ประมาณช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีการเพิ่มฟังก์ชันการให้บริการโดยใช้ Chatbot</p> <p>ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ให้ลองหาวิธี Merge ในสมุดสุขภาพ</p>	

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
<p>ระเบียบวาระที่ ๓</p> <p>เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)</p>	<p><b>๓.๗ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)</b></p> <p>- การจัดทำหนังสือ การสร้างเสริมสุขภาพผู้ต้องขังตามแนวทาง เวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine : LM )</p> <p><b>๓.๘ โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIAN+)</b> ได้มีการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม LGBTQIAN+ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๓ กรมอนามัย เพื่อร่างแบบสอบถามสถานะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และความต้องการด้านสุขภาพ LGBTQIAN+ และแลกเปลี่ยนและหาวิธีการดำเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ LGBTQIAN+ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารประกอบการประชุม</p> <p>ประธานได้กล่าวถึงผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขชื่นชมกรมอนามัยที่ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ LGBTQIAN+</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p> <p>เรื่องเพื่อทราบ</p>	<p><b>๔.๑ แนวทางการควบคุมภายในด้านการเงิน และพัสดุ</b></p> <p><b>๔.๒ คณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ</b></p> <p><b>๔.๓ คณะทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ</b></p> <p><b>๔.๔ คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและการวิจัย (กพว.)</b></p> <p><b>๔.๕ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ของแต่ละกลุ่ม</b></p> <p>สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>- รับทราบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕</p> <p>เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	<p><b>๕.๑ เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาองค์กร</b></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><b>๕.๒ กำหนดการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘</b> วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๓ กรมอนามัย หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง</p>	<p>- รับทราบ</p>

ผู้สรุปมติการประชุม นางสาวดวงพร ทวานแก้ว

ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม นายธีรพงษ์ คำพุด